

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. สศก.เร่งหาแนวทางปลูกข้าวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๒. สศก.แจงผลผลิตพร้อมออกตลาด
๓. ส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด
๔. สินค้าเกษตรยังถูกรุมเร้าหนัก
๕. ชาวนา - สวนยางพอใจได้เงินไร่ละพัน
๖. ชี้เกษตรกรไทยเสี่ยงแรงงานลด - คู่แข่งเพิ่ม
๗. เกาะข้าวเกษตร
๘. เศรษฐกิจเกษตร: ๕ เดือนกรมส่งเสริมสหกรณ์
เบิกจ่ายงบกระจายสู่สังคมรอกสูงกว่า ๗๘.๕๙%
๙. ช่วยเหลือ๑๖,๐๐๐บาทต่อไร่ สวนยางเหนือ-อีสานที่พายุถล่ม
๑๐. น่านหนุนผลิตลำไยนอกฤดู ขายเวียดนาม-จีนได้ราคาดี
๑๑. รง.แปรรูปสัตว์น้ำขาดวัตถุดิบ หยุดชั่วคราว - เลิกจ้างต่างด้าว
๑๒. นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗
๑๓. ภาพข่าว: ให้ความรู้

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
มติชน
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ

สศก.เร่งหาแนวทางปลูกข้าว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สศก.หาแนวทางเสริมการปลูกข้าว เพื่อลดภาวะโลกร้อน หลังผลศึกษาพบนาข้าวที่ใช้เกษตรอินทรีย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด

นายเลิศศักดิ์ รัวตระกูลไพฑูริย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ดำเนินงานวิจัยศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจากนาข้าวที่ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรที่ดีเหมาะสมเทียบกับระบบเกษตรดั้งเดิม เพื่อหาแนวทางและปัจจัยเสริมที่เหมาะสมต่อแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย

โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 279 ราย ทั้งหมดเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตนาข้าว ผลการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการจัดการนาข้าวตามแนวทางที่ต่างกัน พบว่า ข้าวเปลือกที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เท่ากับ 632.45 kg CO₂e ต่อไร่ หรือ 2.01 kg CO₂e ต่อข้าวเปลือก 1 kg ขณะที่ระบบ

เกษตรที่ดีเหมาะสมและระบบเกษตรดั้งเดิม มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตข้าวเปลือกเท่ากับ 503.19 และ 315.11 kg CO₂e ต่อไร่ หรือ 1.31 และ 0.86 kg CO₂e ต่อข้าวเปลือก 1 kg ตามลำดับ

สาเหตุสำคัญที่ระบบเกษตรอินทรีย์มีปริมาณการปล่อยฯ สูงที่สุดเนื่องจากระบบนี้จะใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสด เป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ ที่สำคัญทำให้ก๊าซมีเทน ที่ถูกปล่อยมากขึ้นจากอินทรีย์วัตถุ และการชั่งนํามีปริมาณสูงชันมากโดยเปรียบเทียบกับการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์

ดังนั้น แนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรที่ดีเหมาะสม ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ในด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหาร พร้อมทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางเสริมที่สามารถดำเนินการได้คือ การส่งเสริมการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง ซึ่งเป็นแนวทางเสริม



เลิศศักดิ์ รัวตระกูลไพฑูริย์

ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำในนาข้าวโดยจะส่งผลให้ระยะเวลาการชั่งน้ำในนาข้าวน้อยลง ทั้งนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน ลงไปได้มากกว่าครึ่ง

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการปลูกข้าวแบบนาเปียกสลับแห้ง สามารถใช้ได้ผลกับนาข้าวที่อยู่ในเขตชลประทาน เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดน้ำหากปล่อยน้ำออกจากนาในช่วงที่ไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำ ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานจึงจำเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญยิ่งต่อแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำหรับนาข้าวและนาข้าวเพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับเกษตรกรในพื้นที่

**สศก.แจ้งผลผลิต
พร้อมออกตลาด**

๑ นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
ถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มใน
ขณะนี้ว่า จากสถานการณ์ของผลผลิตปาล์ม
น้ำมันตั้งแต่วันที่ช่วงปลายปี ๒๕๕๗ จนถึงเดือน
มกราคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้ในคราวการประชุม
กนป. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ให้มีการ
บริหารจัดการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน คือ ให้
ออส.นำเข้าน้ำมันปาล์มจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัน
ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เพื่อผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ขณะเดียวกันให้
กระทรวงพลังงานลดการใช้เพื่อพลังงานทดแทน
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗
เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม.

ส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด

นายเอกทัต วัชรกุลไพฑูรย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2557/58 ในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด โดยให้เกษตรกรกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ปกติ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ มกราคม- ธันวาคม 2558 เพื่อพัฒนาการเพาะปลูกให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งจะทำได้ต้นทุนเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง โดยภาครัฐอุดหนุนดอกเบี้ยให้เกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 24 เดือน (เริ่ม มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน ธันวาคม 2560) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 230,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 100,000 ราย วงเงินกู้ 23,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด โดยมีเกษตรกรในแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ เช่น นครราชสีมา กำแพงเพชร กาญจนบุรี และสระแก้ว เข้ารับการอบรมจำนวน 600 ราย.

สินค้าเกษตรยังถูกรุมเร้าหนัก

● “สศก.” มืดแปดด้านแรงงานแก่-หนี้ท่วม-ภัยแล้งถล่ม

นายภูมิศักดิ์ วาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจ เลียงสัตว์ และพืชสำคัญอื่นๆ ยังคงมีระดับราคาที่ยังทรงตัว การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ราคาสินค้าเกษตรไทยในปี 58 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ คือ ไทยยังพึ่งพาส่งออกสูงถึง 60% ของมูลค่าสินค้ารวม แต่ความ เกี่ยวในด้านนี้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าไทย มีภาวะที่ดีขึ้น ขณะที่ดัชนีราคาอาหาร โลกในปัจจุบันค่อนข้างทรงตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาเกษตร ไม่มากนัก และคาดว่าแนวโน้มในอนาคตจะดีขึ้น

สำหรับปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศประกอบด้วยภัยธรรมชาติ ปัญหาหลัก คือ ภัยแล้ง โดยปริมาณน้ำในเขื่อนหลักที่สำคัญ ที่มีปริมาณน้อยยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของการผลิต ในภาคเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร การ บริโภคภาคเอกชนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม 2. แนวโน้ม ราคาสินค้าเกษตร ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ประกอบด้วยสินค้า หลายชนิดเช่น ข้าว มันสำปะหลังยางพารา ปาล์มมันฝรั่ง ข้าวโพด

3. ปัจจัยคู่แข่งทางการตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตร ประเทศไทยมีจุดแข็งในการค้าสินค้าเกษตรในตลาดโลกเพราะ ประเทศไทยจะมีผลผลิตสินค้าเกษตรมากกว่าการบริโภคใน ประเทศ โดยเป็นผู้ส่งออกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และ สินค้าอื่นๆ เป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ในปัจจุบันมีประเทศ อื่นๆที่สามารถเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกสู่ตลาดโลก เพิ่มขึ้นเช่น เวียดนาม พม่า และกัมพูชา ในขณะที่ความต้องการ สินค้าเกษตรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาวะ เศรษฐกิจของโลก จึงทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดการส่งออก สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น

4. ปัจจัยแรงงานภาคการเกษตร ซึ่งยังขาดแคลนเป็น จำนวนมาก และแนวโน้มอายุของเกษตรกรก็สูงขึ้น 5. ปัจจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนา ยัง มีน้อย 6. ปัญหาหนี้สินของครัวเรือน ซึ่งพบว่าหนี้สินครัวเรือน ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรถือว่าอยู่ในอัตราที่สูง.

ชาวเขา-สวนยางพอใจได้เงินไร่ละพัน ๒ //

นายปิติพงษ์ พิงบุญ ณ อมุธยา รุมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ทำการประเมินผลมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเกษตรกรปลูกยางไร่ละ 1,000 บาท พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก เพราะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อย ซึ่งในสถานการณ์ชดเชยรายได้ให้ผู้ปลูกข้าวนั้น มีเกษตรกรได้เงินชดเชย 98% คิดเฉลี่ยเป็น 13,860 บาท/ราย ส่วนการชดเชยผู้ปลูกยางเกษตรกรได้รับเงินชดเชยแล้ว 78% คิดเฉลี่ยเป็น 11,862 บาท/ราย ■

ชี้เกษตรกรไทยเสี่ยงแรงงานลด-คู่แข่งเพิ่ม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นายภูมิศักดิ์ ราชศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านสินค้าเกษตรพบว่า คู่แข่งเริ่มมีมากขึ้น เมื่อก่อนไทยเป็นผู้ส่งออกหลักทั้งข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และสินค้าอื่นๆ แต่ปัจจุบันประเทศอื่นๆ สามารถเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น เช่น เวียดนาม พม่า และกัมพูชา ขณะที่ความต้องการสินค้าเกษตรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดการแข่งขันสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไทยต้องพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งทางการค้า นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้พบว่า

แรงงานภาคการเกษตรยังขาดแคลนจำนวนมาก และแนวโน้มอายุเกษตรกรก็สูงขึ้น เมื่อปี 2542-2556 จำนวนประชากรภาคเกษตรลดลงร้อยละ 0.98 หรือจาก 26.20 ล้านคน ในปี 2542 เหลือ 21.79 ล้านคน ในปี 2556 ขณะเดียวกันแรงงานเกษตรลดลงจาก 18.90 ล้านคน ในปี 2542 เหลือ 16.20 ล้านคน ในปี 2556 ดังนั้นรัฐบาลต้องเน้นพัฒนาแรงงานฝีมือบุคลากรภาคการเกษตรมากขึ้น ต้องส่งเสริม สนับสนุนและการสร้างโอกาสแรงงานภาคการเกษตรให้ได้รับองค์ความรู้ ปัจจัยอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น การศึกษาในระบบครบทุกระดับ และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งทางการค้า เพื่อเพิ่มยอดสินค้าเกษตรขายในตลาดโลกมากขึ้น

เกาะ: ข้าวเกษตร

๑๑ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558... ○ นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริม สหกรณ์ รุ่นที่ ๑” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความ รู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริบทของสหกรณ์ ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนา สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการประสาน ความร่วมมือในการทำงานต่อไป โดยมี ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งจากส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค จำนวน 142 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ก่อน... ○ นายสัตวแพทย์อภัยสิทธิ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรม

ปศุสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาค เอกชน จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ขึ้น ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ตำบลกักสัตว์เพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งในงานดังกล่าว ได้จัดให้มีการ ประกวดแพะทั้งหมดจำนวน 5 ประเภท รวม 20 รุ่น 60 รางวัล ประกวดแพะประเภท แกรนด์แชมเปียน 2 รางวัล ประกวดแพะ แพ้นชี 3 รางวัล รวมรางวัลทั้งหมด 65 รางวัล ... ○ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะครบรอบวัน สถาปนา ปีที่ 63 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2558 นั้น กรมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ ปี แห่งความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ ขึ้นเพื่อ เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ ก้าวทันกับสถานการณ์... ○

“คิด ทางไทย”

เศรษฐกิจ 5 เดือนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกจ่ายงบประมาณสู่สังคมรากหญ้า กว่า 78.59%

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการขับเคลื่อนงบประมาณของรัฐบาลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาล ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของภาครัฐนั้นเป็นเรื่องของระเบียบวิธีการ ไม่ใช่ความบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของใครแต่อย่างใด

สำหรับในปี 2558 การจัดสรรงบประมาณ





ส่งเสริมงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลมุ่งเน้นให้งบประมาณกระจายไปสู่ทุกพื้นที่ มีโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เม็ดเงินที่ใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น โดยงบประมาณเฉลี่ยที่กระจายลงไปในแต่ละพื้นที่นั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดสรรงบประมาณลงไปมากที่สุด ลำดับถัดมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ความเดือดร้อน ซึ่งเน้นการสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรเป็นสำคัญ

พร้อมกันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558 เริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรก โดยวางเป้าหมายงบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 87% และงบภาพรวมไม่น้อยกว่า 96% เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

และเมื่อเทียบการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 กับย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ปี 2555-2557 แล้วงบประมาณในปีนี้มีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา แต่



นายไอลภาส กลั่นบุญยศ

สร้างอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ดี ได้มาตรฐานสากลทุกภูมิภาค

ปัญหาอยู่ที่ระดับปฏิบัติการ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าไปดูแลปัญหาในการจัดหาเอกชนที่จะเข้ามารับผิดชอบโครงการเพื่อให้เกิดความทั่วถึงสู่พี่น้องประชาชน รวมทั้งเร่งดำเนินการเรื่องน้ำ ทั้งนี้ที่ใช้อุปโภค/บริโภค ประปา ตลอดจนงานการดูแลพืชไร่ พืชสวน ของพี่น้องเกษตรกรด้วย



พล. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และสหกรณ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีผลเกี่ยวข้องกับปากท้องของเกษตรกรโดยตรงได้เดินทางเร่งรัดการดำเนินงานส่งเสริม แนะนำ และสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

นายไอลภาส กลั่นบุญยศ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนไปแล้ว 78.59% และมีการเบิกจ่ายงบภาพรวมไปแล้ว 44.16% จากเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ 47.27% ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมสูงที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในขณะนี้

ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการเร่งรัดกับหน่วยงานภายใต้สังกัดและติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าเมื่อสิ้นไตรมาสสอง จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้อย่างแน่นอน

“แต่อย่างไรก็ตาม การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในทุก ๆ โครงการนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม แนะนำ และการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงประชาชน อีกทั้งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน” นายไอลภาส กล่าว

ช่วยเหลือ 16,000 บาทต่อไร่

สวนยางหน่อ-อีสานที่พายุถล่ม

นายประสิทธิ์ หนัดเสน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศค่อนข้างแปรปรวนและมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง หรือวาทภัย เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบทำให้สวนยางพาราของเกษตรกรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งยากที่จะหาทางป้องกันได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถลดความเสียหายได้

หากค้ายางได้รับความเสียหายจากพายุรุนแรง เกษตรกรจะต้องรีบดำเนินการฟื้นฟูทันที สำหรับสวนยางของเกษตรกรที่เปิดกรีดแล้ว ได้รับความเสียหายจากพายุ หรือวาทภัย ดังกล่าว สามารถขอรับทุนสงเคราะห์เพื่อทำการปลูกใหม่จาก สทย.ได้ ในอัตราไร่ละ 16,000 บาท หรือหากจะเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ปาล์ม ไม้ผล ก็ได้ทดแทนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะหากปลูกปาล์มน้ำมันจะได้รับทุนสงเคราะห์ถึง 26,000 บาทต่อไร่ แต่จะต้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันด้วย

ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์ คือ ค้ายางที่ได้รับ ความเสียหายต้องเปิดกรีดแล้ว ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 มีจำนวนค้ายางเหลืออยู่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจำนวนค้ายางปลูกทั้งหมด และจะต้องประสบวาทภัยมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์.

น่านหมุนผลิตลำไยนอกฤดู

●ขายเวียดนาม-จีนได้ราคาดี

นายอุกริช พึ่งโสภาค ผู้ว่าฯน่าน เปิดเผยว่า กำลังส่งเสริมผู้แทนเกษตรกร อ.เวียงสา อ.เมืองน่าน และ อ.ท่าวังผา จ.น่าน บางส่วนปรับปรุงสวนลำไย เพื่อผลิตลำไยนอกฤดูตามความต้องการของตลาดประเทศ เวียดนามและจีน หลังร่วมกับสภาเกษตรกร จ.น่าน ไปศึกษาดูงานที่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพลำไยอินทรีย์คุณภาพเพื่อส่งออก และการจัดเวทีเจรจาทางการค้า เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้รับแจ้งจากนายวิรัชญ์ จันทร์เชียว ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทร์เชียว สั่งรับซื้อลำไยส่งออกช่วงตรุษจีนและเทศกาลต่างๆ ให้ราคาผลร่วงถึงกิโลกรัมละ 45 บาท และลำไยบนต้นกิโลกรัมละ 90 บาท นับเป็นราคาสูงสุดในประวัติการณ์ เทียบเคียงกับทุเรียน

นายอุกริชกล่าวว่า โครงการนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาอาชีพในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการซ่อมแซมปรับปรุง เสริมฝาย อย่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท ของคสช. ลำสุดท้ายได้รับแจ้งจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เสนอใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องปัจจัยการผลิต ช่วงฤดูแล้งนี้ และยังมีแผนต่อยอดการผลิต การแปรรูปและตลาด โดยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะสนับสนุนลงทุนผ่านกลุ่มเกษตรกร อัตราส่วน 70:30 หรือ 80:20

“ผมถามเกษตรกรในน่านเรื่องการอบลำไยที่ดัดแปลงจากเตาของโรงต้มใบยาสูบได้ผลเพียง 60-70% ที่เหลือผลแตกเพราะความร้อนไม่เสมอกัน อีกปัญหาคือไม่สามารถคำนวณระยะเวลาใน 1 สัปดาห์จะอบลำไยได้จำนวนเท่าไร ต้องหยุดพักและการต้มใบยาสูบที่ใช้ความร้อนแตกต่างกับอบลำไย จึงฝากหน่วยงานของเกษตร อ.ก.ส.ไปคิดต่อเรื่องนี้ว่าวงเงินและต้นทุนประมาณเท่าไร ใช้รองรับผลผลิตกี่เตา เพื่อไปวางแผนการผลิตและกรอบให้กู้ยืมลงทุน ให้สหกรณ์การเกษตรหรือเกษตรกรแต่ละประเภทอาชีพรวมกลุ่มกันหาเงินกู้จาก อ.ก.ส. รวมถึงโรงงานแปรรูปยางพารา ทั้งชนิดแผ่น-แท่งด้วย” นายอุกริชกล่าว

รง.แปรรูปสัตว์น้ำขาดวัตถุดิบ หยุดชั่วคราว-เลิกจ้างต่างดาว

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระนอง
ได้แจ้งหยุดผลิตชั่วคราว พร้อม
เลิกจ้างแรงงานต่างดาวกว่า
200คน หวังขาดวัตถุดิบปีอน
การผลิต ที่ปรึกษาสมาคม
ประมงระนองเผยต้นเหตุพม่า
ประกาศปิดน่านน้ำทำประมง
จี้รัฐเร่งเจรจาพม่าและน่านน้ำ
เพื่อนบ้าน

บริษัท อ้นดาอินซีฟู้ด จำกัด
ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ
รายใหญ่ ในจังหวัดระนอง
วานนี้ (12 มี.ค.) ได้แจ้งประกาศ

เลิกจ้างแรงงานต่างดาวประมาณ 220 คน และ
ประกาศหยุดการผลิตชั่วคราว หลังประสบ
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ทำให้แรงงานต่างดาวที่ถูกเลิกจ้าง ได้เดินทาง
มายังสำนักงานประมงจังหวัดระนอง
เพื่อยื่นขอเงินชดเชยรายได้จากการว่างงาน
และเดินทางไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัด
ระนอง เพื่อยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

นายเต เตแรงงานต่างดาวชาวพม่า กล่าวว่า
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่ทำงานอยู่พบว่า เริ่ม
ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบมาตั้งแต่ช่วง
ปลายปีที่ผ่านๆ มา ทำให้ต้องลดกำลังการผลิต
แต่ไม่ได้มีการปลดคนงาน ต่อมาเมื่อโรงงาน
ไม่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบเข้ามาป้อนได้ ทำให้
โรงงานได้แจ้งประกาศปิดโรงงานชั่วคราว และ
แจ้งยกเลิกการจ้างงานคนงานทั้งหมด จากการ
สอบถามเพื่อนคนงานที่ทำงานในโรงงานอื่นๆ
พบว่า ทุกโรงงานกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน
คาดว่าจะมีหลายโรงงานที่จะประกาศปลดคนงาน
เร็ววันนี้ ทำให้แรงงานต่างดาวเริ่มวิตก

ส่วนที่เข้ามาขอรับเงินชดเชยเพราะต้องการ
เงินทุนใช้จ่ายในช่วงที่ว่างงาน หากโรงงานเดิม
ไม่เรียกกลับไปทำงานในกรณีที่ยังไม่สามารถหา
วัตถุดิบได้ และไม่สามารถหาโรงงานใหม่เพื่อเข้า
ทำงานได้ก็อาจจะต้องเดินทางกลับบ้านที่พม่า
ต้นเหตุพม่าปิดน่านน้ำทำประมง

นายทวี บุญยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคมประมง
จังหวัดระนอง กล่าวว่า จากการที่พม่าได้
ประกาศปิดน่านน้ำและยกเลิกตัวลัมปะหนาน
เรือประมงไทย ที่เข้าไปจับปลาในน่านน้ำพม่า



ไม่ได้สูง เนื่องจากต้นทุนจับสัตว์
น้ำต่ำประกอบกับเรือประมงพม่า
ไม่ต้องจ่ายค่าตัวลัมปะหนาน แต่ที่ผู้
ประกอบประมงเกรงว่า หากไทย
เกิดปัญหาที่พม่า อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเปิดซื้อสัตว์น้ำ และ
กระทบกว้างต่ออุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากประมงได้ นอกจากนี้
หากไม่มีน่านน้ำให้ทำประมง ก็
จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
จำนวนมากต้องนำเรือเข้ามาจอด
และรัฐเร่งเจรจาพม่าเปิดน่านน้ำ
อย่างไรก็ตาม เหตุผลสำคัญ

ทั้งหมดและยังไม่มีการกำหนดที่จะเปิด ทำให้เรือ
ประมงไทยที่เข้าไปทำประมงในน่านน้ำพม่า
ต้องทยอยนำกองเรือประมงกลับสู่น่านน้ำไทย
ทำให้ขณะนี้เริ่มมีผลกระทบต่อเรือประมงที่
กลับเข้ามาจับปลาน้ำไทยหลายรายเริ่มทยอย
นำเรือเข้าจอดหยุดทำประมงชั่วคราว

สินค้าหายกว่า 80% กระหวั่ววัตถุดิบ

ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย
มีปริมาณน้อยไม่คุ้มกับการลงทุน ทำให้ปริมาณ
สัตว์น้ำที่จับได้และนำกลับเข้าสู่ฝั่งในไทยลดลง
กว่า 80% ส่งผลต่อผู้ประกอบการประมง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องใช้วิธีการแก้ปัญหา โดยจัด
ทำเรือขนถ่ายเดินทางเข้าไปรับซื้อปลาในฝั่งพม่า
ที่ทางการพม่ายังเปิดกว้างให้ซื้อขายได้เพื่อขนกลับ
เข้ามาฝั่งไทย ทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการนำเรือ
ไปขนถ่ายและยุ่งยากเพิ่มขึ้น แต่วิธีการนี้เป็น
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำขนาดใหญ่หรือ
โรงงานขนาดใหญ่ก็เกิดปัญหาเพราะเรือหัวรีที่
ชนปลากลับเข้ามาแต่ละเที่ยวไม่ได้มาก

หัวหน้าสต็อกหมดกระทบการผลิต

ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการซื้อปลาเก็บไว้
ก่อนหน้านี้ ยังพอมีสต็อกปลาที่เก็บไว้ แต่หาก
สถานการณ์เป็นเช่นนี้ คาดว่าช่วงไตรมาส 3 และ 4
จะเริ่มเห็นผลกระทบที่ชัดเจนขึ้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือ
แก่โรงงานการผลิตเร่งด่วนไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาใหญ่
สำหรับราคาสัตว์น้ำที่เรือขนถ่ายจากไทยไป
รับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ราคาไม่ได้ขยับเพิ่ม
ขึ้นมากนัก เนื่องจากราคาซื้อขายปลาในฝั่งพม่า

ที่ทางการพม่าปิดน่านน้ำเป็นเพราะการเปิด
อาเซียน ทำให้มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษี ทำให้
ประกาศปิดน่านน้ำ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐพม่าที่ต้อง
เข้าไปเจรจาทางออกในเรื่องดังกล่าวว่า มีช่องทาง
ใดบ้างที่ผู้ประกอบการประมงจากไทยจะสามารถ
เข้าไปทำประมงในน่านน้ำพม่าได้

นายทวี กล่าวว่า อุตสาหกรรมประมงเป็น
ภาคอุตสาหกรรมเดียว ที่รัฐบาลหลายยุคหลาย
สมัยให้ความช่วยเหลืออย่างมากไม่เหมือนกับภาค
การเกษตร จึงทำให้ภาคประมงต้องช่วยตัวเองมา
ตลอด ทั้งที่ความเป็นจริงภาคอุตสาหกรรมประมง
เป็นมีความสำคัญกับประเทศ หากรัฐบาลยังไม่
มีแนวทางที่ชัดเจนเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นคาดว่า อีกไม่นานปัญหาจะขยายวงกว้าง
แน่นอน สิ่งที่รัฐบาลต้องทำขณะนี้คือเจรจากับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาช่องทางให้เรือประมง
จากไทยสามารถเข้าไปทำประมงได้

จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย

ส่วนกรณีปัญหาการค้ามนุษย์หรือปัญหาการ
ลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายในเรือประมงที่พม่า
ได้มีการเสนอทางออกให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายครั้งก็ต้องบริหารจัดการ
แรงงานต่างดาวใหม่ จากเดิมที่ให้หน่วยงานคือ
จัดหางานและแรงงานดูแลเปลี่ยนยกให้กรมเจ้าท่า
เป็นผู้ควบคุมดูแลเฉพาะในส่วนของการแรงงาน
ต่างดาวบนเรือประมง ที่สามารถควบคุมและ
บริหารจัดการได้ดีกว่านำไปจัดการร่วมกับ
แรงงานอื่นๆ แล้วให้แรงงานดูแล ทำให้มีช่องว่างใน
การลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายได้ ทำให้
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้



นักส่งเสริมสหกรณ์

นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2557 (5)

สาขาส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น

นางสาวชนิศา ชื่นชมบุญ นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นำแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหาของสหกรณ์ เช่น แก้ปัญหาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในเรื่องการจัดเตรียมอาหารโดยให้จ่ายเป็นเงินสด เฉพาะสมาชิกที่มาประชุมจนครบทุกวาระเท่านั้น และปรับเปลี่ยนการแจกหุ้นให้กับสมาชิกแทนรางวัล เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการออมให้สมาชิก และนำสหกรณ์จนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน



“ทำงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เต็มกำลังความสามารถ ไม่เลือกปฏิบัติ พยายามพัฒนาตนเองตลอดเวลา ประพฤติ ดีทั้งกาย วาจา ใจ”

สำหรับ สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น หมายถึง ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานนอกเหนือไปจากสาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ซึ่งในปี พ.ศ.2557 มีจำนวน 10 คน

นายคมกฤษ พันทวี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี มีความโดดเด่นในการจัดทำข้อมูลแผนงานและโครงการในรูปแบบคู่มือ เพื่อสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร, ช่วยประสานงานกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์, ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ถือเป็นปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

“คิดก่อนจ่าย จ่ายเท่าที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ วางแผนการใช้จ่าย และบันทึกการใช้จ่ายประจำวันไว้เดือนสติตตนเอง”





๖

ให้ความรู้: กรมการข้าว จัดงาน “วันดีพบเกษตรกร” ภายใต้โครงการ “การจัดการน้ำอย่างประหยัดในระบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัดในนาข้าว วิธีให้น้ำวิถีข้าวชาวมุข พันธุ์ข้าวใช้น้ำน้อย และการประกวดกระเช้าจากข้าว เป็นต้น